

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การรับรองความถูกต้องในส่วนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.1 กรรมการบริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	- นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ -
นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ	- นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ -
นายสรายุทธ์ อูยบวน	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ	- นายสรายุทธ์ อูยบวน -
นายคณินพิชญ์ สุขเสริม	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	- นายคณินพิชญ์ สุขเสริม -
นายวิริทธิ์พล หมั่นนรา	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	- นายวิริทธิ์พล หมั่นนรา -

นายธงไชย วิวงค์	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	- นายธงไชย วิวงค์ -
นายสังเวียน มีทอง	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต	- นายสังเวียน มีทอง -
นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร -

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	- นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ -
นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ	- นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ -
นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- นางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร -

1.2 กรรมการท่านอื่นนอกจาก 1.1

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ หรือนางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายปอ ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการ	- นายปอ ธนาดำรงศักดิ์-
นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	- นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์-
นางรวีวรรณ ม้าทอง	กรรมการ	- นางรวีวรรณ ม้าทอง-
นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	- นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์-
นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	- นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์-
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	- นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร-
นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	- นายอนันต์ เกตุพิทยา-
นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	- นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ-

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	- นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์-
นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ	- นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์-
นางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- นางสาวจรรุวรรณ ฉัตรวิเชียร -

2.การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- (1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- (2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตแล้ว เห็นว่าสมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- นายช่วงชัย นะวงศ์ -
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ	- นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ -